

กลับส่งกรานต์ การจราจรหนึบ

รถไฟเสริมทุกขบวน เป็นเอาจริง '10 รสขม'

ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาล่วงหน้า
เตรียมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ทำให้ถนนเส้นทาง
ไปภาคเหนือ-อีสาน รถเริ่มหนาแน่น ★ มีต่อหน้า 10

มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าตั้งแต่ช่วงเช้า คาดว่า
การจราจรจะหนาแน่นขึ้นในช่วงบ่ายและค่ำ ขณะที่
ปริม้ำมันในพื้นที่ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร มีประชาชน
แวะใช้บริการหนาแน่น โดยประชาชนรายหนึ่งกล่าวว่า
ตนมีอาชีพแม่บ้าน เดินทางจาก จ.ระยอง เพื่อกลับ
บ้านที่ จ.ยโสธร ออกเดินทางตั้งแต่ 8 โมงเช้า แต่
ไม่รู้ว่าจะถึงบ้านกี่โมง

เช่นเดียวกับถนนมิตรภาพ ประตูภาคอีสาน
ปริมาณรถเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อช่วงค่ำวันที่ 8 เม.ย.
โดยเฉพาะช่วง อ.แก่งคอย ถึง อ.มวกเหล็ก รถเคลื่อนตัว
ได้ช้าสลับหยุดนิ่งเป็นบางช่วง เนื่องจากเป็นทางขึ้น
เนินและมีรถบรรทุกใช้เส้นทางมาก ทำความเร็วได้
30-40 กม.ต่อชั่วโมง กระทั่งผ่านเนินเขาช่วงกลางดง
สามารถทำความเร็วได้ 80 กม.ต่อชั่วโมง ตำรวจ
ทางหลวงหินกองร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงทาง
สระบุรี วางกรวยยางบนถนนมิตรภาพ ฝั่งมุ่งหน้า
จ.นครราชสีมา ช่วง กม.31-35 เปิดช่องทางพิเศษ
1 เลน เพื่อเร่งระบายรถเข้าสู่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ไปยัง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ขณะที่

กลับส่งกรานต์ ☆ ต่อจากหน้า 1
“ศักดิ์สยาม” ขึ้น ฮ.สำรวจถนนเตรียมรับมือการ
เดินทางช่วงสงกรานต์ พบปัญหารถติดหน้าด่าน
เก็บเงินมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 ขณะที่จุดเชื่อมต่อ
ถนนพหลโยธิน-ถนนมิตรภาพ รถติดเป็นช่วงๆ
จึงตำรวจอำนวยความสะดวก คุมรถใหญ่ใช้เลนซ้าย เตรียม
เปิดวิ้งฟรีมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา
ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กม.
รฟท.พ่วงตู้โดยสารเพิ่มเติมอัตรา 184 ขบวนต่อวัน

รองรับผู้โดยสาร 1 แสนคนต่อวัน และขบวนรถพิเศษ
สายเหนืออีสาน 18 ขบวน ขณะที่ตำรวจมาตรการ
“10 รสขม” คุมเข้มการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุ
ประชาชนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันหยุด
ยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเมื่อวันที่ 9 เม.ย.
การจราจรสู่ภาคอีสานเริ่มหนาแน่นแล้ว โดยถนนสาย
381 สัตหีบ-เขาหินซ้อน มุ่งหน้าปราจีนบุรี และถนน
สาย 304 ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี-นครราชสีมา
ถนนเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคอีสาน



◀ พร้อมบริการ นายศักดิ์สยาม
ขีดขอบ รมว.คมนาคม ตรวจวัดแอล
กอฮอล์พนักงานขับรถไฟ ที่สถานี
รถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ หลังเป็น
ประธานเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์
ปลอดภัย-ปลอดโควิด-19”
พร้อมเผย รฟท.พ่วงตู้โดยสารเพิ่ม
ในขบวนรถ 184 ขบวนทั่วประเทศ
รองรับผู้โดยสาร 1 แสนคนต่อวัน.

ถนนสายเอเชียช่วงผ่านจังหวัดอ่างทองขาขึ้นนครสวรรค์ ปริมาณรถเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ยังคงล่องตัว ใช้ความเร็วได้ 80-90 กม.ต่อชั่วโมง คาดว่าปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นในช่วงค่ำ

ที่กองบินตำรวจ แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจการจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน และถนนมิตรภาพ จ.สระบุรี และบริเวณเนินคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และตรวจความพร้อมจุดบริการประชาชนเทศบาล ตำบลคลองบางไผ่ โดยนายศักดิ์สยามกล่าวว่า การตรวจเส้นทางจราจรวันนี้เพื่อติดตามความพร้อมถนนสายหลักรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะการคืนผิวจราจร ปัญหาที่พบทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 มีรถติดสะสมหน้าด่านบ้าง ขอให้กรมทางหลวงเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ หรือ M-Flow ส่วนจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ การจราจรมักชะลอตัว ขอให้ตำรวจเข้าอำนวยความสะดวกให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด รวมทั้งดูแลการใช้ช่องจราจร โดยเฉพาะรถใหญ่ ให้ใช้ช่องซ้ายเพื่อไม่ให้กีดขวางหรือก่ออุบัติเหตุขึ้น

รมว.คมนาคมกล่าวต่อว่ากระทรวงคมนาคมได้สั่งการกรมทางหลวง ให้เปิดบริการวิ่งฟรีชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 หรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 11 เม.ย. ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เม.ย. รวม 8 วัน เพื่อแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ โดยเป็นการขยายระยะทางเพิ่มจากที่เปิดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่เปิดแค่จากช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว เพิ่มระยะทางจาก 35.75 กม. เป็น 64 กม.

ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพฯ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด-19”

ว่าในการจัดการการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะพ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติทุกสายทั่วประเทศ 184 ขบวนต่อวัน แบ่งออกเป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 46 ขบวน ขบวนรถเชิงสังคม 138 ขบวน รองรับปริมาณการเดินทางได้สูงสุดถึง 100,000 คนต่อวัน และเพิ่มให้บริการขบวนรถพิเศษ ประเภทรถนอนปรับอากาศ และรถนั่งชั้น 3 ไป-กลับ 13 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออก เชียงเหนือ รองรับผู้โดยสารเพิ่มได้ประมาณ 8,000 คน ส่วนการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ เน้น “ทางลัดผ่าน” หรือจุดตัดรถไฟกับถนน มีจุดเฝ้าระวัง 672 จุดทั่วประเทศ กระทรวงคมนาคมประสานกระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือไปยังทุกจังหวัดที่มีทางลัดผ่าน ขออาสาสมัครมาเฝ้าระวัง โดยดูประกอบกับตารางการเดินทางของ รฟท.

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ครอบคลุมทั้งมาตรการด้านกายภาพยานพาหนะผู้ใช้รถใช้ถนนและรวมถึงมาตรการเสริมอื่น ควบคู่กับมาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นวาระสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำรวจตรวจสอบถนน จุดเสี่ยง จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ ปรับปรุงแก้ไขให้ปลอดภัย

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ผู้กำกับดูแลศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กล่าวว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานต์ ตร.เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจราจรที่จะติดขัด รวมถึงลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีตัวเลขตายสูง ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามมาตรการ “10 รสขม” จาก ตร. เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ร. คือ ไม่ขับเร็วเกินกฏหมายกำหนด ส. คือ ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และไม่ขับรถย้อนศร ข. คือ มีใบขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่แชงในที่ลับขน และ ม. คือ ไม่ขับขีรถขณะเมาสุราสามหมวกนิรภัย ไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัย และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงพล.ต.ท.สุคุณพรหมายน ผบ.ทท. เป็นประธานปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 สืบสานประเพณีไทย ท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) อีกทั้งการจัดกิจกรรมเดินทางด้วยรถไฟ ท่องเที่ยวปลอดภัย ใช้ชีวิตแบบ Next Normal ที่วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา เส้นทางกรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา-กรุงเทพฯ ร่วมกับ ททท. รฟท. และกรมอนามัย พล.ต.ท.สุคุณกล่าวว่า ตำรวจท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่ให้บริการ อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยเพิ่มความเข้มออกตรวจตามแหล่งท่องเที่ยว สถานที่จัดงานโดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการ ให้บริการการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย โดยมีสายด่วน 1155 และแอปฯ Tourist Police i lert u รับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มีล่ามแปลภาษา อังกฤษ รัสเซีย จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ให้บริการตลอด 24 ชม.